



# HỆ THỐNG THƯ VIỆN CƠ SỞ Góp phần nâng cao văn hóa đọc ở nông thôn

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để thực hiện được mục tiêu này, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm thông tin cho người dân nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực tế đã khẳng định: thư viện là một thiết chế văn hóa có vai trò quan trọng góp phần nâng cao dân trí, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện. Trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện, tủ sách cơ sở là cấp cuối cùng, bao gồm: thư viện huyện, thư viện xã, tủ sách cơ sở do thôn làng, cụm dân cư thành lập với các chức năng văn hóa, thông tin, giáo dục và giải trí. Nhiều năm qua, mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực vào thành tích của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới.

Ngoài phục vụ bạn đọc tại chỗ và luân chuyển sách, báo xuống thư viện cơ sở, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, thư viện huyện, thành phố đã làm tốt công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền qua việc trưng bày sách, triển lãm tranh, ảnh theo các chủ đề, hình thức khác nhau mừng Đảng, mừng xuân, nhân các ngày lễ trọng đại, các sự kiện chính trị của địa phương và của đất nước; tăng cường hoạt động tuyên truyền về biển, đảo; tích cực triển khai công tác quản lý, được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nhiệt tình ủng hộ như hình thức giao lưu văn hóa đọc, chữ viết diễn giả về nói chuyện, tọa đàm cùng đọc giả và nhân dân địa phương về các chủ đề như chung tay xây dựng nông thôn mới, nuôi dạy con thành tài, hiếu thảo, hiếu học, đọc sách để làm giàu, hình tượng người chiến sĩ trong văn học... Đến nay, 8/8 thư viện huyện, thành phố đã tổ chức các cuộc giao lưu, thu hút hàng vạn người tham gia.

Đặc biệt, hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách hè đã trở thành hoạt động thường niên, có sự vào cuộc của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, nhất là phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường, cha mẹ và các em học sinh. Qua hội thi nhằm duy trì và phát triển phong trào đọc sách, báo xuống thư viện cơ sở, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, thư viện huyện, thành phố đã làm tốt công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền qua việc trưng bày sách, triển lãm tranh, ảnh theo các chủ đề, hình thức khác nhau mừng Đảng, mừng xuân, nhân các ngày lễ trọng đại, các sự kiện chính trị của địa phương và của đất nước; tăng cường hoạt động tuyên truyền về biển, đảo; tích cực triển khai công tác quản lý, được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nhiệt tình ủng hộ như hình thức giao lưu văn hóa đọc, chữ viết diễn giả về nói chuyện, tọa đàm cùng đọc giả và nhân dân địa phương về các chủ đề như chung tay xây dựng nông thôn mới, nuôi dạy con thành tài, hiếu thảo, hiếu học, đọc sách để làm giàu, hình tượng người chiến sĩ trong văn học... Đến nay, 8/8 thư viện huyện, thành phố đã tổ chức các cuộc giao lưu, thu hút hàng vạn người tham gia.

phát triển phong trào đọc sách, báo sâu rộng trong thiếu nhi, học sinh, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách, củng cố, mở rộng kiến thức và giải trí an toàn, lành mạnh, phát triển tư duy, rèn kỹ năng tóm tắt, nâng cao kỹ năng kể chuyện cho thiếu nhi địa phương. Trong hoạt động của hệ thống thư viện cơ sở không thể không nói đến vai trò của thư viện cấp xã và các tủ sách thôn làng - một trong những yếu tố làm nên thành công của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hiện nay, nhu cầu hưởng thụ sách, báo của nhân dân trong tỉnh, nhất là nhân dân vùng nông thôn là rất lớn. Vì vậy, hướng về cơ sở, đưa sách, báo về phục vụ nhân dân ở mọi làng xã trên địa bàn được Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, được tiến hành thường xuyên nhằm thực hiện tốt mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần nâng cao dân trí, giảm tải tai nạn giao thông, các tệ nạn trong xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay số thư viện xã và tủ sách thôn làng còn khá khiêm tốn. Hầu hết các thư viện hoạt động có hiệu quả đều thuộc các xã đã về đích nông thôn mới như Thanh Tân (Kiến Xương), Độc Lập, Tiến Đức (Hưng Hà), Nam Cường (Tiền Hải).

Ngày 12/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành

Kế hoạch số 81/KH-UBND về triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu làm cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức được ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của văn hóa đọc (xuất bản phẩm in và điện tử), đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và chủ trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Với sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện, UBND tỉnh, của lãnh đạo các cấp, các ngành, sự nhiệt huyết của cán bộ thư viện, tin tưởng rằng trong thời gian tới hệ thống thư viện cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ có những bước phát triển hơn, phục vụ người dân có hiệu quả hơn, giúp họ có cơ hội và điều kiện học tập suốt đời, góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập cũng như xây dựng nông thôn mới.

LÊ THỊ THANH  
(Thư viện KHTH tỉnh)



# HỒNG TIẾN Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thanh niên đi làm ăn xa nhiều nhưng những năm qua, Hồng Tiến (Kiến Xương) luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt, xã có nhiều thanh niên đăng ký tình nguyện nhập ngũ, trở thành điểm sáng thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của huyện.



Lãnh đạo địa phương động viên thanh niên tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vũ Ngọc Oanh cho biết: Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của xã đi làm ăn xa chiếm khoảng 70%. Thêm vào đó, thực hiện quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xét tuyển vào các trường



Công nhân Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà được doanh nghiệp quan tâm trong quá trình lao động sản xuất.

# CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG Khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

5 năm qua (2012 - 2017), cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Công Thương không ngừng nỗ lực phấn đấu, tích cực triển khai nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động của Công đoàn ngành ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Công đoàn ngành Công Thương hiện đang quản lý 22 công đoàn cơ sở với hơn 9.000 đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động. Thời gian qua, các đơn vị thuộc Công đoàn ngành gặp không ít khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường, giá cả nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động. Lực lượng lao động trong các doanh nghiệp thuộc ngành luôn có sự biến động phức tạp, vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Trình độ, tay nghề của một bộ phận công nhân thấp, thiếu tác phong công nghiệp đã gây không ít khó khăn cho hoạt động công đoàn cũng như việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vượt lên những khó khăn, Công đoàn ngành Công Thương đã chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động

hướng về người lao động. Vì vậy, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc. Ông Hoàng Công Xuân, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương chia sẻ: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn ngành đặt ra đối với các công đoàn cơ sở trong suốt nhiệm kỳ qua là tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao các công đoàn cơ sở thực hiện đúng các quy trình từ việc tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể, lấy ý kiến từ các tổ công đoàn, bàn bạc, thống nhất trong ban chấp hành công đoàn cơ sở các nội dung của thỏa ước lao động tập thể. Đặc biệt, Công đoàn ngành đã chú trọng việc thương lượng những điều, khoản có lợi hơn cho người lao động như: thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương; phương tiện đưa đón tại chỗ; nơi làm việc cho lao động mang tính công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Qua đó, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc và thêm tin tưởng vào tổ chức công đoàn, bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho

người lao động, góp phần tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nâng cao được uy tín và vị thế của tổ chức công đoàn. Nhiệm kỳ qua, 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, 65% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 14/18 đơn vị, doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể với điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Ngoài ra, Công đoàn ngành phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ hàng năm với người lao động, giải đáp kịp thời những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, việc làm giúp người lao động tin tưởng, yên tâm lao động sản xuất. Cùng với thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, nhiệm kỳ qua, toàn ngành thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Trong 5 năm, Công đoàn ngành đã xây dựng được 5 mái ấm công đoàn trị giá 150 triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn về nhà ở. Các hoạt động tháng công nhân, chương trình tết sum vầy, công tác “Đến ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên đoàn viên ốm đau, gặp

nan... hàng năm được Công đoàn ngành triển khai thiết kế, hiệu quả. Công đoàn ngành đã vận động từ các nguồn để thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn trên 460 triệu đồng. Các phong trào thi đua yêu nước; lao động giỏi, lao động sáng tạo; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; luyện thi tay nghề giỏi... thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. 5 năm qua đã có hàng chục đề tài khoa học được phê duyệt và đưa vào thực hiện; 35 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng sản xuất được ứng dụng vào thực tiễn làm lợi hàng trăm triệu đồng. Sự quan tâm kịp thời của tổ chức công đoàn giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, qua đó góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành đạt trên 30.000 tỷ đồng, đến năm 2016 đạt 41.000 tỷ đồng. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 là tiền đề quan trọng để Công đoàn ngành Công Thương phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023, qua đó khẳng định được vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG

chọn, gọi công dân nhập ngũ của thôn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với thanh niên làng chài Cao Bình. Nhưng 3 năm trở lại đây, do thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội nên năm nào thôn cũng hoàn thành và vượt chỉ tiêu điều khám trong đó nhiều thanh niên làng chài nhập ngũ. Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Đức Cảnh cho biết: Để bảo đảm quyền lợi và công bằng giữa các thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ, chính sách và quy định của pháp luật. Trong hai năm 2016 - 2017, địa phương đã xử lý 28 thanh niên không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, phạt hành chính 1,4 triệu đồng để răn đe và giáo dục các đối tượng cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên xuất ngũ học nghề, tìm kiếm việc làm... Ông Hoàng Văn Hải, Trưởng thôn Cao Bình cho biết: Trước đây, công tác tuyển

chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 chia sẻ: Lên đường nhập ngũ là quyền lợi và cũng là nhiệm vụ thiêng liêng của thanh niên, vì vậy em viết đơn tình nguyện nhập ngũ và xác định tư tưởng, mong muốn đóng góp sức trẻ để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội sẽ là môi trường rèn luyện để tuổi trẻ chúng em trưởng thành hơn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em trở về học nghề và lập thân, lập nghiệp. Nhiều năm qua, Hồng Tiến luôn làm tốt công tác động viên thanh niên lên đường nhập ngũ từ công tác sơ tuyển tại xã, khám tuyển tại huyện, thăm hỏi, tặng quà thanh niên trước khi nhập ngũ, tổ chức giao nhận quân trang trọng đến thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội như: hỗ trợ gia đình có con em nhập ngũ phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho thanh niên xuất ngũ học nghề, tìm kiếm việc làm... Ông Hoàng Văn Hải, Trưởng thôn Cao Bình cho biết: Trước đây, công tác tuyển

chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 chia sẻ: Lên đường nhập ngũ là quyền lợi và cũng là nhiệm vụ thiêng liêng của thanh niên, vì vậy em viết đơn tình nguyện nhập ngũ và xác định tư tưởng, mong muốn đóng góp sức trẻ để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội sẽ là môi trường rèn luyện để tuổi trẻ chúng em trưởng thành hơn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em trở về học nghề và lập thân, lập nghiệp. Nhiều năm qua, Hồng Tiến luôn làm tốt công tác động viên thanh niên lên đường nhập ngũ từ công tác sơ tuyển tại xã, khám tuyển tại huyện, thăm hỏi, tặng quà thanh niên trước khi nhập ngũ, tổ chức giao nhận quân trang trọng đến thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội như: hỗ trợ gia đình có con em nhập ngũ phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho thanh niên xuất ngũ học nghề, tìm kiếm việc làm... Ông Hoàng Văn Hải, Trưởng thôn Cao Bình cho biết: Trước đây, công tác tuyển

chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 chia sẻ: Lên đường nhập ngũ là quyền lợi và cũng là nhiệm vụ thiêng liêng của thanh niên, vì vậy em viết đơn tình nguyện nhập ngũ và xác định tư tưởng, mong muốn đóng góp sức trẻ để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội sẽ là môi trường rèn luyện để tuổi trẻ chúng em trưởng thành hơn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em trở về học nghề và lập thân, lập nghiệp. Nhiều năm qua, Hồng Tiến luôn làm tốt công tác động viên thanh niên lên đường nhập ngũ từ công tác sơ tuyển tại xã, khám tuyển tại huyện, thăm hỏi, tặng quà thanh niên trước khi nhập ngũ, tổ chức giao nhận quân trang trọng đến thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội như: hỗ trợ gia đình có con em nhập ngũ phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho thanh niên xuất ngũ học nghề, tìm kiếm việc làm... Ông Hoàng Văn Hải, Trưởng thôn Cao Bình cho biết: Trước đây, công tác tuyển

KHÁC DUẤN